

# ข่าว



# มสธ

E-mail : pb.proffice@stou.ac.th  
www.stou.ac.th

## ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมทางวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมพันธ์ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เวลา 08.30-16.00 น.

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยปี 2552 และการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “งานวิจัยที่ดี คัดสรรมาได้อย่างไร” โดย ศ.ดร.จรรยา สุวรรณทัต ผู้ทรงคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์ และรศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการเกษตร ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งในช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

- 1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง
- 2) กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง
- 3) กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 เรื่อง
- 4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 เรื่อง

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร 0 2504 7589

## นิติศาสตร์ มสธ.จัดหลักสูตร e-Learning การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมทางไกล (e-Learning) ในหลักสูตร “การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในกระแสโลกาภิวัตน์”

ผศ.สุรรัตน์ ประจันปัจจหนัก หัวหน้าโครงการฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร “การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในกระแสโลกาภิวัตน์” ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดในการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning ของหลักสูตรดังกล่าวว่า จากสภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้การดำเนินการของโครงการต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้จัดหลักสูตร e-Learning การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในกระแสโลกาภิวัตน์ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงผู้ลงทะเบียนต้องสามารถเข้าถึง Internet ได้ สำหรับในบทเรียนได้บรรจุเนื้อหาสำคัญไว้ในรูปของ Microsoft word , Power point และไฟล์เสียง โดยผู้ที่จบการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตร กำหนดการเปิดสอนระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2553 ถึงวันที่ 23 พ.ค. 2553

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2553 ที่ [www.stou.ac.th](http://www.stou.ac.th) และคลิกไปที่ e-Learning การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2504 8361-5 หรือ 0 2503 3602



## มสธ.ร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



นายอิสสระ สมชัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาลังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันการศึกษาอีก 6 แห่ง ในการ ประสานความร่วมมือด้านนโยบายและ ยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2553 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

การจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน ประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำงานมุ่งส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกับกับสถาบัน การศึกษาทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชานันทศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม





มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบันทึกความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กับสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่ง จะร่วมกันบูรณาการและประสานความร่วมมือในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย รวมถึงศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของคณะในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ให้ครอบคลุมประเด็นด้านคนพิการ ตลอดจนสนับสนุนให้นักศึกษาพิการ มีโอกาสได้เข้ารับศึกษาในหลักสูตรของสถาบัน รวมทั้งการจัดให้มีศูนย์หรือหน่วยงานที่ให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (Disability Support Service: DSS) และร่วมดำเนินการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการแก่นักศึกษา รวมถึงร่วมจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ

บันทึกความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีผลบังคับใช้ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553-2555 และสามารถขยายเวลาหรือปรับปรุงแก้ไขได้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบของประเทศไทย เพื่อให้คนพิการได้รับการส่งเสริมศักยภาพ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม



## รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ขอเชิญชวนนักศึกษา มสธ. ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และมีความตั้งใจ มีเวลาในการฝึกซ้อม สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “จามจุรีเกมส์” ในปี 2554 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

ชนิดของกีฬาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ กรีฑา วอลเลย์บอลชายหาดเปิดทอง เทควันโด มวยสากลสมัครเล่น และเทนนิส

นักศึกษาสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ [www.stou.ac.th](http://www.stou.ac.th) โดยคลิกมาที่ สำนัก/หน่วยงาน สำนักบริการการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา สอบถามโทร. 0 2504 7638-9, 0 2504 7697

